

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2006/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các cấp chính quyền đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực; năm 2004 giảm so với năm 2003 và năm 2005 giảm so với năm 2004 về cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương, đã góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy đã đạt được một số kết quả nêu trên nhưng tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao; kết quả giảm tai nạn giao thông chưa vững chắc; vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông.

Để phấn đấu đạt được mục tiêu 3 giảm một cách vững chắc trong năm 2006 và những năm tiếp theo; thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 331/TTg-NC ngày 24/02/2006, Công điện 373/TTg-NC ngày 05/3/2006 và Công điện 64/CĐ-UBATGTQG ngày 24/2/2006 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác sau đây:

1/ Sở Giao thông vận tải:

+ Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tăng cường công tác bảo vệ công trình giao thông, kiểm tra thống kê các điểm thường xảy ra tai nạn, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa; có kế hoạch xóa các điểm đen, đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông an toàn trên các tuyến đường theo phân cấp quản lý.

+ Tập trung chấn chỉnh các đơn vị vận tải theo tinh thần Nghị định 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/1001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô tải, Nghị định 23/2004/NĐ-CP ngày 13/01/2004 của Chính phủ về niên hạn sử dụng ô tô tải và ô tô chở người; Chỉ thị 46/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ

tướng Chính phủ và Quyết định 101/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý xe vận tải tự độ chế trên địa bàn. Chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiểm tra quản lý chất lượng phương tiện.

+ Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải phối hợp các lực lượng liên quan kiểm tra xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các hành vi mất an toàn giao thông như: Tàu, thuyền không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, Thuyền trưởng, Máy trưởng không có bằng cấp theo qui định; chở khách, hàng hóa vượt quy định; trên tàu thiếu các thiết bị an toàn.

+ Kiểm tra, củng cố các cơ sở đào tạo và Hội đồng sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe; rà soát, quản lý, nâng cao chất lượng công tác kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi tiêu cực trong việc cấp đổi Giấy phép lái xe; kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ.

2/ Công an tỉnh:

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đến tận cán bộ nhân viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, thủy nội địa, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiến nghị UBND và ngành chức năng có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo khép kín thời gian, tuyến, địa bàn; kiên quyết xử lý những hành vi trực tiếp gây ra tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật; đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện, thành phố, tham mưu UBND huyện, thành phố, Ban An toàn giao thông cùng cấp có biện pháp phối hợp các lực lượng giải tỏa hành lang an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm trên tất cả các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường liên huyện, liên xã, liên thôn; có biện pháp ngăn chặn tình trạng ném đất đá lên tàu, trộm cắp vật tư thiết bị đường sắt, mở đường ngang trái phép qua đường sắt.

- Tổng hợp và thông báo kịp thời danh sách cán bộ công nhân viên chức vi phạm trật tự an toàn giao thông cho cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức có biện pháp quản lý giáo dục và xử lý; đồng thời yêu cầu cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả xử lý.

3/ Đoàn kiểm tra liên ngành trật tự an toàn giao thông đường bộ:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý theo qui định pháp luật những hành

vi phạm qui định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, vi phạm về niên hạn sử dụng ô tô tải, ô tô chở người; xe tự độ chế hoạt động trên địa bàn.

- Phối hợp với các Ban, ngành, Hội đoàn thể bằng nhiều hình thức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; tổ chức cho nhân dân học tập và ký cam kết không vi phạm những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

- Tăng cường hỗ trợ lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở những địa bàn phức tạp.

4/ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia, giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.

- Vận động duy trì và phát triển khu dân cư tự quản, tổ tự quản, củng cố, phát triển Đội Trật tự an toàn giao thông ở cơ sở, lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp chính quyền, các lực lượng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

5/ Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Có kế hoạch chỉ đạo các trường học trong tỉnh thực hiện công tác giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nêu cao tính gương mẫu của giáo viên, cán bộ trong ngành để học sinh noi theo. Tiến hành tổ chức các buổi ngoại khóa, chuyên đề, cho học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Có biện pháp ổn định trật tự an toàn giao thông giờ tan trường, tựu trường; không để xảy ra tình trạng phụ huynh đưa đón con em đón đợi dưới lòng đường gây ùn tắc và không đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tạo cho học sinh có ý thức ngay từ tuổi mầm non, mẫu giáo; có kế hoạch thực hiện tốt giáo dục an toàn giao thông vào các trường mầm non, mẫu giáo theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có biện pháp quản lý giáo dục và xử lý học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức của ngành vi phạm trật tự an toàn giao thông khi được các cơ quan chức năng thông báo.

6/ Sở Văn hóa-Thông tin, các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh:

- Tăng cường thời lượng, bằng nhiều hình thức giáo dục tuyên truyền sinh động về trật tự an toàn giao thông, tạo được sự đồng thuận của xã hội nhằm đấu tranh lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Duy trì và từng bước cải tiến hình thức, nội dung của chuyên mục “An toàn giao thông” đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển trong công tác tuyên truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông.

7/ UBND các huyện, thành phố:

- Kiểm tra đôn đốc các Ban, ngành, các xã, phường, thị trấn tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định 1145/QĐ-UB ngày 10/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định trách nhiệm trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Chỉ đạo các Ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền giáo dục đến tận gia đình, dòng tộc, thôn xóm, cụm dân cư những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; có biện pháp quản lý tốt hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tăng cường công tác quản lý xe tự độ chế, xe hết niên hạn sử dụng. Thực hiện tốt Chỉ thị 21/2003/CT-UB ngày 29/7/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ; Công văn 2117/UBND-NC ngày 09/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn đường thủy nội địa; có biện pháp tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi xâm hại công trình giao thông theo thẩm quyền.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này và hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Kim Hiệu